



TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH

(The Federation of South VietNam Police Associations)

9565 Mc.FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683

-- o0o --

Westminster, ngày 24 tháng 1 năm 2022

Số :113 / TH.CSQG

- Nơi nhận** :
- Quý Niên Trưởng trong Lực Lượng CSQG.VNCH
 - Quý Liên Hội Trưởng và Hội Trưởng thuộc Hội Đồng QT-TH/CSQG
 - Cùng toàn thể quý Chiến Hữu CSQG.

Trích yếu : **THƯ XUÂN NHÂM DẦN 2022**

Kính thưa quý vị,

Qua hơn 2 năm gặp nhiều khó khăn, từ Gia Đình đến ngoài Cộng Đồng, phải lo đối phó với dịch bệnh mà tất cả chúng ta chưa lấy lại được niềm vui thật sự trước những mất mát đã xảy ra. Nếu không có nỗi buồn của bản thân, của gia đình, ít nhất trong chúng ta cũng không thoát khỏi nỗi buồn đối với bạn bè, thân hữu và nhất là các chiến hữu một thời....

Đã 2 năm, không thể thực hiện được “Tiếng nói của Tổng Hội”, tức Đặc San Phụng Hoàng vì tất cả các Liên Hội và Hội đều phải ngưng hoạt động, anh chị em chỉ gặp nhau một cách tình cờ, khi có khi không!

Thưa quý Niên Trưởng và Chiến Hữu,

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết truyền thống của Dân Tộc, bao kỷ niệm khó quên của ngày nào lại trở về, ngày mà chúng ta phải thức đêm, thức hôm để bảo vệ sự an toàn cho toàn dân đang vui Xuân đón Tết trước sự khủng bố của bọn giặc Cộng phương Bắc và bè lũ tay sai tại miền Nam. Nếu phải đánh giá cuộc chiến “Bảo Quốc” của toàn dân, dù đã 47 năm qua đi, những ai có thể bảo rằng mình đã nói hết!

Lịch sử của ngày hôm qua, của ngày hôm nay, hãy để cho thế hệ trẻ tiếp tục vun bồi và đánh giá cho muôn đời sau. Đó là bài học của “Lịch Sử” mà không phải của riêng chúng ta ngày nay.

Trong những ngày trước Tết, Tổng Hội chỉ mong ước những khó khăn đã gặp phải trong hơn 2 năm qua, sẽ phải lui đi, để chúng ta có thể tổ chức Đại Hội Tổng Hội kỳ IX bầu lại những cơ chế của Tổng Hội, hầu có được những tài năng mới để cùng cố tổ chức và phát triển Tổng Hội theo chiều hướng cần thiết cho mai sau.

Với niềm tin ở tinh thần đoàn kết của Lực Lượng cựu CSQG-VNCH, chúng tôi xin kính chúc quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và gia đình một năm Nhâm Dần nhiều sức khỏe và luôn được an lành.

Trân trọng.

TM. Hội Đồng Chấp Hành

TM. Hội Đồng Quản Trị

PHAN TÂN NGUÛ

TRẦN QUAN AN